



ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีที่หนูรัก และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลาและไม่เคยมาสาย”
ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

.....

ด้วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยาได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ครูดีที่หนูรัก และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลาและไม่เคยมาสาย”
เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ
ของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ
เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

บัดนี้การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จึงขอประกาศรายชื่อ
“ครูดีที่หนูรัก และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลาและไม่เคยมาสาย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ คน
ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวัลย์ สุนทรา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล “ครูดีที่หนูรัก” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑	นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว	ครูชำนาญการพิเศษ	สังคมศึกษา
๒	นางสาวณัฐยาภรณ์ ทิละบาล	ครูชำนาญการ	สังคมศึกษา
๓	นางสาวสุภาพ เลิศกิง	ครูชำนาญการพิเศษ	ภาษาต่างประเทศ
๔	นางสาวปวีณา บริบาล	ครูชำนาญการ	ภาษาต่างประเทศ
๕	นางสาวพรทิวา เกิดสิน	ครูชำนาญการ	ภาษาต่างประเทศ
๖	นายเทพ จันทศาสตร์	ครูชำนาญการ	วิทยาศาสตร์
๗	นางฉวีวรรณ มาลี	ครูชำนาญการพิเศษ	คณิตศาสตร์
๘	นางสาวมาลา วันทวี	ครูชำนาญการ	คณิตศาสตร์
๙	นางลักษณา นันทิ	ครูชำนาญการพิเศษ	เทคโนโลยี
๑๐	นายจรัสศักดิ์ ใจเรือง	ครูชำนาญการพิเศษ	เทคโนโลยี
๑๑	นายทศพล แก้วอาษา	ครูชำนาญการ	การงานอาชีพ

รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล “ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลาและไม่เคยมาสาย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑	นางลักษณา นันทิ	ครูชำนาญการพิเศษ	เทคโนโลยี
๒	นางวรรณา คำภาบุตร	ครูชำนาญการพิเศษ	สังคมศึกษา
๓	นายเวียงคำ วิจิตร	ครูผู้ช่วย	คณิตศาสตร์
๔	นายสมจิตร บุรมย์	ครูพิเศษสอน	สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลทรงเกียรติในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรักษาระเบียบวินัย
ของบุคลากรโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๑. ผลงานระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่	ผลงานดีเด่น	ครูที่รับรางวัล	หน่วยงานที่มอบรางวัล
๑	รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข	นางชัญญ์ญาณี เทียงธรรมรุ่ง	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒. ผลงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่	ผลงานดีเด่น	ครูที่รับรางวัล	หน่วยงานที่มอบรางวัล
๑	ครูผู้สอนดีเด่น เพชร สพม. ๒๘	นางวรุณธิดา ศรีไสดา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๘
๒	ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	นางวรุณธิดา ศรีไสดา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๓	ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	นายประสิทธิ์ แสงสิงห์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๔	ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	นางสาวทิวารัตน์ ชาลี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๕	ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์	นางสาววิไลรัตน์ ต่อมทอง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๕	ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี	นายวิทยา นามพันธ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๖	ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	นางสาวภาติยา จีรงดา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๗	ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

๓. ผลงานระดับโรงเรียน รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลาและไม่เคยมาสาย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่	ครูที่รับรางวัล	กลุ่มสาระ
๑	นางลักขณา นันทิ	เทคโนโลยี
๒	นางวรัญญา คำภาบุตร	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓	นางเวียงคำ วิจิตร	คณิตศาสตร์
๔	นายสมจิตร บุรมย์	สุขศึกษาและพลศึกษา

๔. ผลงานระดับโรงเรียน รางวัลครูดีที่หนูรัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่	ครูที่รับรางวัล	กลุ่มสาระ
๑	นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒	นางสาวณัฐยาภรณ์ ตีละบาล	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓	นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง	ภาษาต่างประเทศ
๔	นางสาวปวีณา บริบาล	ภาษาต่างประเทศ
๕	นางสาวพรทิศา เกิดสิน	ภาษาต่างประเทศ
๕	นายเทพ จันทศาสตร์	วิทยาศาสตร์
๖	นางฉวีวรรณ มาลี	คณิตศาสตร์
๗	นางสาวมาลา วันทวี	คณิตศาสตร์
๘	นางลักษณา นันทิ	เทคโนโลยี
๙	นายจรัสศักดิ์ ใจเรือง	เทคโนโลยี
๑๐	นายทศพล แก้วอาษา	การงานอาชีพ